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 รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 
บริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 
 โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

ณ ห้องประชุม ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 
 เลขที่ 141-142 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 
 เร่ิมประชุมเวลา 09:30 น. 
รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และ 
     ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
2. นายตรีขวญั บุนนาค  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
     ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท์  กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
                                                                        (ประชุมออนไลน์) 
4. นายโสภณ บุณยรัตพนัธ์ุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
     ประธานบรรษทัภิบาลและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
5. นายชชัวาล เอ่ียมศิริ  กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
     กรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
6. นายราลฟ์ โรเบิรต ไทย ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
     กรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
รวมจ านวนกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 6 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นจ านวนกรรมการเขา้ร่วม
ประชุม ร้อยละ 100 
 
รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวณรยา ศรีสุข   ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2. นางสาวสิริมา จิรเมธากุล   ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

3. นายเศรษฐสิน จนัทร์ปลัง่  ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 
รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายสมชาย สิริปัญญานนท ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2.           นายอพิรักษ ์แสงส่ี   รองประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3.  นายกริช ล้ีถาวร   Corporate M&A Executive 
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 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  ประธานคณะกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ได้แนะน า
คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ จากนั้นประธานฯ แถลงว่า มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม  
ด้วยตนเอง รวม 16 ราย นับจ านวนหุ้น  44,631,419 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม  28 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
1,772,744,970 หุ้น รวมผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 44 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
1,817,376,389  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.4031 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจ านวน 2,153,210,026 
หุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเม่ือ วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2567 ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม
ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 

ประธานฯ ไดป้ระกาศเชิญผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั นางสาวณรยา ศรีสุข เขา้ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับ
คะแนนร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  

จากนั้ น ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ เลขานุการบริษัท ช้ีแจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียง                               
ซ่ึงเลขานุการบริษทัช้ีแจงสรุปดงัน้ี 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัน้ี บริษทัฯ ด าเนินการผ่านระบบ
ควบคุมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของบริษทัผูใ้ห้บริการ คือ บริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงไดรั้บการรับรองระบบ
ควบคุมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว                              
โดยผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศพัทมื์อถือได ้นอกจากน้ี  
ผูใ้หบ้ริการยงัไดจ้ดัใหมี้การบนัทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ และบนัทึกขอ้มูลจราจรอิเลก็ทรอนิกส์ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐานตามกฎหมายดว้ย 

- บริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุม E-AGM และไดจ้ดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้
(Password) พร้อม Weblink และคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ทางอีเมล (e-mail) ให้แก่ผู ้ถือหุ้น                      
ท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมแลว้ และดว้ยเหตุผลในดา้นความมัน่คงปลอดภยั หา้มผูถื้อหุน้เปิดเผยช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสผูใ้ช้
แก่บุคคลอ่ืน หรือพยายามลงช่ือเขา้สู่ระบบดว้ยอุปกรณ์อีกเคร่ืองหน่ึงในเวลาเดียวกนั ซ่ึงหากมีการลงช่ือเขา้สู่ระบบ
จากอุปกรณ์เคร่ืองท่ีสอง  การลงช่ือเขา้สู่ระบบก่อนหนา้จะถูกตดัออกจากระบบโดยอตัโนมติั 

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตาม
จ านวนหุน้ท่ีท่านถืออยู ่คือ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ในแต่ละวาระ ส่วนผูท่ี้รับมอบฉันทะ จะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระ
ตามหนงัสือมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะมา ดงันั้นจึงขอให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนให้ตรงกบัหนังสือ
มอบฉันทะดว้ย ส่วนในกรณีท่ีจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือผูรั้บมอบฉันทะไดล้งคะแนนเสียงมากกว่า
จ านวนหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา 

- การลงคะแนนเสียง ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะคล๊ิกเขา้ไปในเมนู “ลงคะแนนเสียง” จากนั้น ให้คล๊ิก
เลือกปุ่ มใดปุ่ มหน่ึง ของปุ่ ม เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และกด “ส่ง ” โดยบริษัทได้ให้เวลา                            
ในการลงคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 1 นาที และจะมีการแจง้เตือนในทุกวาระท่ีลงมติ 

- บริษทัฯ จดัการประชุมสามญัในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใชว้ิธีลงคะแนน
เสียงผา่นระบบ Quidlab E-Meeting and Voting ซ่ึงไม่ใชบ้ตัรยนืยนัการลงคะแนน จึงไม่มีกรณีท่ีถือวา่เป็นบตัรเสีย 
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- การนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรือ งด
ออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไม่ลงคะแนนเสียงในระบบจะถือว่ามีมติอนุมติักับ
วาระท่ีน าเสนอนั้น ส่วนผูท่ี้เขา้ประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบ
ฉันทะแลว้ว่า “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” บริษทัฯ  จะบนัทึกคะแนนตามท่ีผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความ
ประสงคอ์อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้นัทึกคะแนนในวาระดงักล่าวไวล่้วงหนา้แลว้             

- นอกจากน้ี ใคร่ขอช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ บริษทัฯ ไดเ้ปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถื้อหุ้นจนกว่า
การประชุมจะแลว้เสร็จ ดงันั้น จ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
จ านวนผูเ้ขา้ประชุมท่ีไดรั้บลงทะเบียนไว ้

- ผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนภายหลงัจากการประชุมเร่ิมแลว้ จะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมส าหรับวาระการประชุมท่ีมี
การสรุปผลการลงคะแนนเสร็จส้ินแลว้ และก่อนการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีกับวาระนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระเก่ียวขอ้งท่ีต้องลงมติ       
โดยผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามหรือความเห็น โดยการคล๊ิกเขา้ไปในเมนู “พิมพค์ าถาม” เพื่อพิมพค์ าถามหรือความเห็น
ในกล่องขอ้ความ และกด “ส่ง” ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณาตอบค าถามซ่ึงไดรั้บจากกล่องขอ้ความและค าถามท่ีผูถื้อหุ้น
ไดส่้งมาล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผ่านช่องทาง e-mail: ir@svi.co.th และทางไปรษณีย  ์ส่งถึงนักลงทุนสัมพนัธ์ เฉพาะ  
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นส าคญัเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ แต่อย่างไรก็ตาม
ในช่วงท่ีผ่านมา ไม่มีนักลงทุนส่งค าถามล่วงหน้าผ่านมายงัช่องทางดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษทัฯ จะบนัทึกประเด็น
ค าถามและค าตอบทั้งหมดให้ผูถื้อหุ้นรับทราบในรายงานการประชุม ซ่ึงจะเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตบ์ริษทั ภายใน 14 วนั
นบัจากวนัประชุม 

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีค าถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณา
อยู่ ขอความกรุณาส่งค าถาม หรือส่งความคิดเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาผูถื้อหุ้น
งดเวน้ค าถาม หรือความเห็นในประเด็นท่ีซ ้ ากนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย 

- เพื่อไม่ให้ท่ีประชุมตอ้งรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมท่ีท าการพิจารณา บริษทัฯ จะขอพิจารณา
วาระการประชุมถดัไป และเม่ือพิจารณาวาระการประชุมถดัไปแลว้เสร็จ จะยอ้นกลบัมาแจง้ผลของการลงคะแนนของ
วาระการประชุมก่อนหนา้ให้กบัท่านผูถื้อหุ้นทราบ และเม่ือประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ถือวา่ผลการ
ออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอนัส้ินสุด 

เม่ือแจง้วิธีการลงคะแนนเสียงแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเอกสารท่ีใช้ในการประชุมในวนัน้ีบริษทัฯ            
ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ก่อนล่วงหนา้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้   

และก่อนเร่ิมวาระการประชุม ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าเก่ียวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต                    
ท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการไปแลว้ ดงัน้ี  
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สืบเน่ืองจากการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทยเม่ือปี 2563 และ
การน าส่งแบบประเมิน 71 ขอ้ตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในปี 2564 บริษทัฯ 
ไดรั้บการรับรองให้เขา้เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนั ของภาคเอกชนไทย และจะหมดอายุในวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2567 แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัทางบริษทัฯ ไดมี้การยื่นขอต่ออายุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงอยู่ในขั้นตอน
พิจารณาเอกสาร 

เม่ือจบการรายงานความคืบหน้าเก่ียวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต ประธานฯ  จึงได้เร่ิมการประชุม               
ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

 
วาระที่ 1     พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี ได้มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย นับจ านวนหุ้นได้  
9,300,085 หุน้ รวมผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ 46 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งหมดในวาระน้ี 
1,826,676,474 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 84.8350 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2566                      
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2566 ตามท่ีไดส่้งส าเนารายงานการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
คร้ังน้ีแลว้ ในเอกสารแนบ 1  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 1 พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2566  

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2566                     
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2566 โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,826,673,674 เสียง  คิดเป็น   99.9998%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 2,800 เสียง  คิดเป็น     0.0002% 

 
วาระที่ 2     รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2566  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกริช ล้ีถาวร Corporate M&A Executive รายงานผลการด าเนินงานส าหรับ
ผลงานบริษทัฯ ประจ าปี 2566 รวมถึงอธิบายการเปล่ียนแปลงตวัเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจยัต่างๆ ท่ีกระทบต่อ
บริษทั ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยส าคญั ในวาระน้ีบริษทัได้เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต              
คอร์รัปชนัและระบุพฒันาการจากปีท่ีผา่นมาในรายงานประจ าปีและเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบแลว้  

และเม่ือเสนอรายงานจบแล้วประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียด                     
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น  

นายปรีชา ทรัพยกิ์จการ ไดส้อบถามวา่  

1. ขอทราบความคืบหน้าของแท่นชาร์จรถยนต์ EV ปี 2566 ขายไดป้ริมาณเท่าไรทั้งหัวชาร์จ DC และAC 

ใครเป็นลูกคา้เป้าหมาย ผูบ้ริหารมีแนวทางเพิ่มรายไดอ้ยา่งไรในปีน้ี  

2. ตอนน้ีราคาบิทคอยน์เพิ่มขึ้นมาเร่ือยๆ จนถึง 70,418 ดอลลาร์สหรัฐ บริษทัฯ มียอดขายเคร่ืองขดุบิทคอยน์

เป็นเท่าไร และประมาณการรายไดใ้นปีน้ีเป็นเท่าไร  

นายสมชาย สิริปัญญานนท ์กรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงค าถาม ดงัน้ี 
1. ปี 2566 บริษทัฯ ไดมี้การส่งแท่นชาร์จ AC เขา้ไปทดสอบท่ีการไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงผา่นการทดสอบทั้ง 4 

รุ่น และแท่นชาร์จของ Boston ก็ไดก้ารรับรองและอยูบ่น Website ของการไฟฟ้านครหลวง และปลายปีท่ี

แล้วก็มีการเร่ิม Launch การท า Road show สินคา้ทั้งท่ีภูเก็ตและเชียงใหม่  การออก Exhibition ท่ีงาน 

Motor Show / Motor Expo และแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย    
 

เม่ือตน้ปี 2567 ไดมี้การขาย ส่งมอบและติดตั้งแท่นชาร์จไปแลว้ประมาณ 10 กว่าเคร่ีอง ในส่วนแผนการ

ตลาดนั้น บริษทัฯ ไดมี้การเจาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย ์โดยบา้นท่ีสร้างใหม่จะมีการติดแท่นชาร์จกับตวั

บา้น โดยขณะน้ีบริษทัฯ มียอดจองจ าหน่ายประมาณ 50 เคร่ืองรอส่งมอบในไตรมาส 2 และ 3  
 

ส่วนตวัแทนจ าหน่าย มีการแต่งตั้งท่ีจงัหวดัภูเก็ต และจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มลูกคา้ก็จะเป็นผูป้ระกอบการ

ธุรกิจ SME เช่น รีสอร์ทขนาดเลก็ หรือ ร้านกาแฟ เป็นตน้ โดยมีเป้าหมายท่ีจะติดตั้งในไตรมาส 2 น้ี  
 

แผนการตลาดต่อไปกลุ่มเป้าหมาย จะเป็นสถาบนัการศึกษา โดยจะมีการติดตั้งในสถาบนัการศึกษา  
 

ส่วนค่ายรถยนต์ต่างๆ เร่ิมมีปัญหากบัแท่นชาร์จท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ ทั้งบริการหลงัการขายและ

ระบบการเก็บเงิน และเร่ิมมาติดต่อกบับริษทัฯ แลว้  
 

ส าหรับแท่นชาร์จ DC ณ ขณะน้ีในกรุงเทพมีปริมาณ Over supply แต่ตามต่างจังหวดัใหญ่ในสถานท่ี

สาธารณะ เช่น ท่ีสนามบินจงัหวดัภูเก็ต ยงัขาดอยูจ่ะพยายามเจาะตลาดในส่วนน้ีดว้ย  
 

2. นายกริช ล้ีถาวรได้ช้ีแจงค าถามท่ี 2 ว่ารายไดจ้ากยอดขายเคร่ืองขุดบิทคอยน์ประมาณ 40 ล้านเหรียญ

สหรัฐในปี 2566 

นาย ประสาน เกิดอยู ่ไดส้อบถามวา่ 
1. ส าหรับลูกค้ากลุ่มกล้องวงจรปิดซ่ึงเป็นลูกค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองนั้ น ขอถามว่าแนวโน้ม                       

เป็นอยา่งไร และจะมีสัดส่วนต่อรายไดอ้ยา่งไร 

2. รายไดจ้ากกลุ่ม Automotive นั้น บริษทัฯ มีมุมมองอย่างไรถึงสัดส่วน 12% ต่อ รายได ้จะพยายามให้มี

สัดส่วนต่อรายไดเ้พิ่มขึ้น หรือรักษาใวท่ี้ 12% 
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นายสมชาย สิริปัญญานนท ์กรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงค าถาม ดงัน้ี 
1. ในปี 2565 ช่วงท่ีเกิดสถานการณ์ COVID-19 ลูกคา้มีค าสั่งซ้ือเขา้มามาก เลยท าให้มีสินคา้คงเหลือมาก 

ต่อมายอดค าสั่งซ้ือในปี 2566 หายไปค่อนขา้งมาก ซ่ึงท าใหสิ้นคา้ของลูกคา้รายใหญ่มีค่อนขา้งมาก แต่ใน

ปี 2567 เร่ิมมีค าสั่งเขา้มาค่อนขา้งมากแลว้ และคาดวา่รายไดใ้นส่วนของกลอ้งวงจรปิดน่าจะประมาณ 100 

ลา้นเหรียญสหรัฐ 

2. รายไดจ้ากกลุ่ม Automotive หลกัๆ มาจาก 2 ส่วนคือ จากโรงงานท่ีประเทศไทย และโรงงานท่ีประเทศ

ออสเตรีย ในปี 2567 ปัจจุบนับริษทัฯ จะเร่ิมท าการผลิต Battery management system ซ่ึง Support รถยนต์

ไฟฟ้าท่ีขายในประเทศไทย ดงันั้น ในปีน้ี Battery management system และ อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

ในรถยนต ์(ECU) ท่ีรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนวา่จะตอ้งผลิตในประเทศจะท าใหย้อดขายในกลุ่ม Automotive 

สูงขึ้น ก็ก าลงัจะผลิตจากโรงงานท่ีบริษทั โทโฮกุ โซลูชัน่ จ ากดั  

นายปรีชา ทรัพยกิ์จการ ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่  
1. ผูบ้ริหารมีแนวทางอย่างไรในการเพิ่มรายไดข้องธุรกิจพลงังานลมในปีน้ี และคาดการณ์รายไดป้ระมาณ 

เท่าไร 

2. ผูบ้ริหารมีแนวทางอย่างไรในการเพิ่มรายได้ของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับ 5G และประมาณการรายไดปี้น้ี    

เป็นเท่าไร 

นายกริช ล้ีถาวรไดช้ี้แจงค าถามดงัน้ี 
1. บริษทัฯ ยงัไม่ไดมุ่้งใหค้วามสนใจในธุรกิจพลงังานลม ในปีน้ีจึงยงัไม่มีรายไดจ้ากธุรกิจน้ี 

2. รายไดข้องธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั 5G มีเขา้มาบา้งประมาณร้อยละ 5 แต่ไม่ไดเ้ป็นสัดส่วนท่ีมากเหมือนกบั

ช่วงปี 2563 ซ่ึงเป็นช่วง COVID-19 

นาง อารีวรรณ คาระวะวฒันา ไดส้อบถามวา่ 
1. Boston Electronics มี แผนการตลาดอยา่งไรบา้ง 

2. EV charger ทางบริษทัฯ มีท า OEM เพื่อส่งออกหรือไม่อยา่งไร 

นายสมชาย สิริปัญญานนท ์กรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงค าถาม ดงัน้ี 
1. แผนการตลาดของ Boston Electronics : EV Charger เราจะเน้นเจาะกลุ่มตลาดโครงการบ้านอยู่อาศยั 

มหาวิทยาลยั กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท ร้านกาแฟตามหวัเมืองและแหล่งท่องเท่ียว 

2. บริษทัฯ ไม่ได้มีท า OEM ให้กับลูกคา้รายอ่ืนแล้ว เน่ืองจากบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะขายแท่นชาร์จของ 

Boston Electronics โดยบริษทัฯ จะมีการน าสินคา้ของ Boston Electronics เขา้ไปขายยงัตลาดต่างประเทศ

ประมาณคร่ึงปีหลงัของปีน้ี และจะมีการพยายามท าการตลาดท่ีประเทศญ่ีปุ่นดว้ย 
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นายปรีชา ทรัพยกิ์จการ ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่  
1. ในการประชุมผูถื้อหุ้นปีท่ีแลว้เร่ืองเม่ือไรคุณพงษศ์กัด์ิ จะกลบัมาด ารงต าแหน่ง CEO อีกคร้ัง อยากทราบ

ความคืบหนา้ของเร่ืองน้ี  

2. ขอทราบเหตุผลวา่ท าไมคุณสมชาย ถึงไม่ได ้เป็นกรรมการอีกต าแหน่ง เหมือนบริษทัอ่ืนๆ 

ประธานฯ ได้ช้ีแจงว่าค าถามท่ี 1 ว่า ประเด็นต าแหน่ง CEO น้ี บริษทัฯ ได้ให้ความส าคญัและอยู่ระหว่างการ
พิจารณาและสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งน้ีด้วย และอยู่ระหว่างการหารือกับคุณพงษ์ศกัด์ิด้วย ว่าจะ
กลบัมาด ารงต าแหน่ง CEO หรือไม่ดว้ยเช่นกนั 

นายสมชาย สิริปัญญานนท์ กรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงค าถามท่ี 2 ว่า เน่ืองจากในปีน้ีบริษทัฯ มีโครงการหลาย
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมากเพื่อท าโครงการนั้นๆ ใหส้ าเร็จ ดงันั้น จึงเห็นวา่ควรแยก
ฐานะของผูบ้ริหารออกจากฐานะของกรรมการบริษทั อย่างไรก็ตาม ตนก็ยงัคงรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ
ใหก้บัคณะกรรมการไดรั้บทราบ เพื่อประโยชน์ในการท าใหย้อดขายของบริษทัฯ กลบัมาใหดี้ดงัเดิม 
 

ประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่วาระน้ีไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 
 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือวา่วาระน้ีท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ประจ าปี 2566  
 
วาระที่ 3     พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้54,513 หุ้น รวมผูถื้อหุ้น
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ 48 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งหมดในวาระน้ี 1,826,730,987 หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 84.8376 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายตรีขวญั บุนนาค ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานสรุปต่อท่ี
ประชุมเพื่อพิจารณา เก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2566โดยได้รายงานว่า  งบการเงินท่ีเสนอต่อท่ีประชุมน้ีได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัฯ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัดแล้ว ซ่ึงคณะกรรมการได้
พิจารณาแลว้ มีความเห็นวา่งบการเงินดงักล่าวแสดงขอ้มูลท่ีครบถว้นและเช่ือถือได้ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองโดยทัว่ไปรวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ท่ี
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏใน
รายงานประจ าปีท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 3 พิจารณา
อนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
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ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ซ่ึงได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีอิสระ และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ  
โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย            1,826,787,187 เสียง  คิดเป็น   99.9998%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 2,800 เสียง  คิดเป็น     0.0002% 

 
วาระที่ 4     พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ เลขานุการบริษัท  แจ้งต่อท่ีประชุมซ่ึงได้น าเสนอว่าตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด
ของบริษทัฯ ตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  ทั้งน้ีกรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งตามวาระน้ี
อาจไดรั้บเลือกให้กลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกได้ ซ่ึงในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี มีกรรมการซ่ึงครบ
ก าหนดตอ้งออกตามวาระ จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

 

ช่ือของกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์   กรรมการอิสระ 
2. นายชชัวาล เอ่ียมศิริ     กรรมการ 

    

นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า
ระหว่างวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 ธันวาคม 2566  ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.svi-hq.com) และระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิมายงับริษทัฯ คณะกรรมการ 
(ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) พิจารณาแลว้เห็นควรให้น าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการท่ี
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเห็นวา่กรรมการ
ทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามขอ้ก าหนดของ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งนายชชัวาลย ์เจียรวนนท์ และนายชชัวาล เอ่ียมศิริ    
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงการแต่งตั้งน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยทั้งสองท่านเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละไม่เป็นผูบ้ริหารในกิจการท่ีมี
ผลประโยชน์ขดัแยง้กับบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางการคา้กับบริษัทฯ  โดยนายชัชวาลย ์เจียรวนนท์           
จะเป็นกรรมการอิสระดว้ย เน่ืองจากมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสามารถ
ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 4 พิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระย่อย 4.1 พจิารณาอนุมัติให้นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ท่ีประชุมมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั้งนายชชัวาลย ์เจียรวนนท์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมี

ผลการลงคะแนนดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 1,823,655,865 เสียง  คิดเป็น 99.8317% 
ไม่เห็นดว้ย         2,874,322 เสียง  คิดเป็น     0.1573% 
งดออกเสียง 200,800 เสียง  คิดเป็น     0.0110% 

 
วาระย่อย 4.2 พจิารณาอนุมัติให้นายชัชวาล เอี่ยมศิริ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
ท่ีประชุมมีมติเสียงขา้งมากแต่งตั้ง นายชชัวาล เอ่ียมศิริ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมีผล

การลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย 1,823,052,987 เสียง  คิดเป็น 99.7987% 
ไม่เห็นดว้ย  3,655,400 เสียง  คิดเป็น     0.2001% 
งดออกเสียง 22,600 เสียง  คิดเป็น     0.0012% 
    

ประธานฯ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมด้วยว่าบริษัทฯ ยงัมีต าแหน่งกรรมการว่างอีก 1 ต าแหน่ง เน่ืองจาก คุณสมชาย         
สิริปัญญานนท์ ได้ลาออกไปก่อนครบวาระ ซ่ึงยงัไม่สามารถสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาแทนท่ีได้ 
คณะกรรมการจึงขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ และเม่ือไดมี้
การแต่งตั้งกรรมการใหม่แลว้ก็จะแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บทราบต่อไป 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 

ประธานฯ มอบหมายให้นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ เลขานุการบริษทั แจง้ต่อท่ีประชุมโดยไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบ
วา่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 ซ่ึงไดท้ าการ
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมาทั้งท่ีเป็นตวัเงินและผลประโยชน์อ่ืนใด ค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีปฏิบติัอยู่ใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจท่ีมีขนาดของรายไดแ้ละผลประกอบการท่ีใกลเ้คียงกนั ผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ผลการปฏิบติังานภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม    

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เห็นควร
เสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2567 โดย
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ค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ (1) ค่าเบ้ียประชุมรายไตรมาส และ (2) ค่าเบ้ียประชุมจากการเขา้
ร่วมประชุมรายคร้ัง โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาท
ถว้น) ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 ไดอ้นุมติัไว ้ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการ
ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจ าปี เบ้ียประชุม โบนสั ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  

ประธาน ฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

นาย สิทธิศกัด์ิ ปุยอ๊อก ไดส้อบถามวา่บริษทัไดก้ าหนดจ านวนคร้ังของการประชุมในแต่ละปีไวห้รือไม่  

ประธานฯ ไดช้ี้แจงวา่บริษทัฯ ไดก้ าหนดจ านวนคร้ังของการประชุมในแต่ละปีไวล่้วงหนา้ประมาณ 7 คร้ังต่อปี 
ซ่ึงจะมีการประชุมรายไตรมาสจ านวน 4 คร้ัง เพื่ออนุมติัรับรองงบการเงินของบริษทัฯ ส่วนการประชุมอีก 3 คร้ัง            
ก็จะเป็นการประชุมเก่ียวกับวาระอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม จ านวนคร้ังของ                
การประชุมก็ขึ้นอยูก่บัความจ าเป็นท่ีตอ้งเรียกประชุมหรือไม่ดว้ย 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 5 พิจารณา
อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเสียงขา้งมากซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์อนุมติัดว้ยเสียงเกินกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และมีสิทธิลงคะแนนอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2567 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถว้น) โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย   1,826,728,187 เสียง  คิดเป็น        99.9998% 
ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง  คิดเป็น         0.0000% 
งดออกเสียง              2,800 เสียง  คิดเป็น      0.0002% 

    
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2567 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี  ได้มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจ านวนหุ้นได้  
620,000 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 49 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี 
1,827,350,987 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 84.8664 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายตรีขวญั บุนนาค ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานสรุปต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นโดยน าเสนอว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี โดยผูถื้อหุ้นสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมให้ท า
หนา้ท่ีต่อไปอีกก็ได ้ทั้งน้ีจากการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีกระบวนการคดัเลือกผูส้อบบญัชีส าหรับรอบ
ปี 2567 และเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาน าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งส านกังานสอบ
บญัชีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2567 ซ่ึงมีรายช่ือผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียน
ผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 



 

หนา้ 11 ของ 13 

1) นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ 
2) นางสาว รสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 5659 หรือ 
3) นางสาว สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 5872 หรือ 
4) นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 6014 หรือ 
5) นางสาว น ้ามนต ์เกิดมงคลชยั   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 8368 หรือ 
6) นางสาว วิไลพร เชาวว์ิวฒัน์กุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 9309 หรือ 
7) นางสาวณรยา ศรีสุข    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 9188  

 
โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัฯ ได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีอนุญาตอ่ืนของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ แทน 

โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2567 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) และมีค่าสอบบญัชี

พิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) ค่า

สอบบญัชีน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี  

ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ

การเงินของบริษทัฯ 

บริษทั SVI Austria GmbH บริษทัยอ่ยในยโุรป และ บริษทัโทโฮกุ โซลูชัน่ส์ จ ากดั บริษทัยอ่ยในไทย มีผูส้อบ
บญัชีจากส านักงานในเครือเดียวกนั ส าหรับบริษทัย่อยอ่ืนๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจดัท างบการเงินไดท้นั
ตามก าหนดระยะเวลา 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 6 พิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2567 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2567 ตามท่ีประธานฯ 
เสนอโดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย   1,827,094,787 เสียง  คิดเป็น       99.9860% 
ไม่เห็นดว้ย            253,400 เสียง  คิดเป็น         0.0139% 
งดออกเสียง                2,800 เสียง  คิดเป็น      0.0002% 

    



 

หนา้ 12 ของ 13 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรผลก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2566 
ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายกริช ล้ีถาวร Corporate M&A Executive เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

โดยน าเสนอว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2553 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 ไดก้ าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหัก
เงินส ารองต่างๆ ทุกประเภท ท่ีกฎหมายและบริษทัก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะขึ้นอยูก่บั
ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอ่ืนๆ ใน
การบริหารงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

             ในรอบปีบญัชี 2566 บริษทัฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นก าไรสุทธิจ านวน 923,899,009 บาท 
(เกา้ร้อยยี่สิบสามลา้นแปดแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัเกา้บาทถว้น) และก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  จ านวน 
811,250,052 บาท (แปดร้อยสิบเอด็ลา้นสองแสนหา้หม่ืนหา้สิบสองบาทถว้น)  

           ดว้ยบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการด าเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริษทัฯ 
จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2566 จ านวน 0.135 บาทต่อหุน้ คิด
เป็นเงินประมาณ 290.68 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 31.46 ของผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 
และร้อยละ 35.83 ของผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเฉพาะบริษทัฯ ส าหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.135 บาท จ่ายจากก าไรท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน 
จากบตัรส่งเสริมเลขท่ี 65-0101-1-00-1-0 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษี 

- วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 22 เมษายน 2567  

- ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 23 เมษายน 2567  

- โดยมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 9 พฤษภาคม  2567  

             ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ

ห้า ของก าไรสุทธิ จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 เป็นท่ีเรียบร้อย รวมทุนส ารองตามกฎหมาย ณ ส้ินปี 2566 จ านวน 

231,204,338.10 บาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามแล้ว ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 7 พิจารณา
อนุมติัการจดัสรรผลก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2566 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการจดัสรรผลก าไรและอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2566 
 
 



 

หนา้ 13 ของ 13 

เห็นดว้ย   1,827,350,987 เสียง  คิดเป็น      100.0000% 
ไม่เห็นดว้ย                  0 เสียง  คิดเป็น          0.0000% 
งดออกเสียง                      0 เสียง  คิดเป็น                     0.0000% 

     
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุ้นสอบถาม
ดงัน้ี 

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยมีนโยบายน าเสนอใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจดั 
ประชุมสามญั /วิสามญัผูถื้อหุน้แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กนัหรือเรียกวา่ Hybrid เพื่อเป็นการพบปะส่ือ 
สารและซกัถามระหวา่งผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริษทัอยา่งสะดวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหนงัสือเวียนของ 
ส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ท่ี กลต. นร. (ว) 2/2567 เร่ือง ขอความร่วมมือเก่ียวกบัการจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอน าเสนอใหท้่านพิจารณาขอ้เสนอการจดัประชุมแบบ Hybrid ตาม 
นโยบายของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงวา่ในเร่ืองน้ีจะขอรับขอ้เสนอแนะของสมาคมไปเพื่อพิจารณาวา่จะมีการประชุมแบบ
hybrid ตามท่ีสมาคมไดใ้หค้ าแนะน าหรือไม่ และเม่ือมีการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังถดัไป ก็จะแจง้ใหท้ราบวา่จะ
ด าเนินการประชุมในรูปแบบใด 

นายปรีชา ทรัพยกิ์จการ ขอทราบความคืบหนา้ของการร่วมทุนกบั Major Player ท่ีผูบ้ริหารแจง้ในท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นปี 2566 วา่จะสรุป และแจง้ผูถื้อหุน้ใน Q3 ปี 2566 

นายกริช ล้ีถาวร ไดช้ี้แจงวา่ โครงการร่วมทุนน้ีไดมี้การเล่ือนออกไปก่อน และหากมีความคืบหนา้ก็จะแจง้ใหผู้ ้
ถือหุ้นไดรั้บทราบต่อไป 

นายประสาน เกิดอยู ่ถามเร่ืองการปรับปรุงตน้ทุนท่ีส าคญั การท่ีเราจะมี GP% ,NP%  สูงขึ้นแต่ละ 1% นั้นทีม
ผูบ้ริหารตอ้งปรับปรุงอะไรบา้ง และกระบวนการอะไรท่ีมีผลโดยตรง 

นายอพิรักษ ์แสงส่ี ไดช้ี้แจงวา่ การท่ีจะมี GP% ,NP%  สูงขึ้นแต่ละ 1%  นั้น ทางผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการ
ระบบจดัซ้ือวตัถุดิบ และกระบวนการ Supply chain  รวมถึงมีการ Implement ในเร่ืองของ Automation เพื่อลดตน้ทุน
การผลิต 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดก้รุณาสละเวลาเขา้ร่วม
ประชุม รวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีไดส่้งค าถาม หรือขอ้เสนอะแนะในวนัน้ี  

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา  11.20 น.                                               

                        ตรวจทานโดย                                               บนัทึกการประชุมโดย 
                                            

                                                                                                   
              (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์)                                         (นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ) 

     กรรมการและและประธานท่ีประชุม                                                    เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ  


